

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๕๖๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ มท๔๙๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำอธิบายการนำเข้าข้อมูลกำลังพล จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการการ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ขอความร่วมมือให้นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทำโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบทะเบียนกำลังพล WWW.ncccd.go.th เพื่อนำเข้าข้อมูลกำลังพล และประมวลผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนด Username คือ moe และ password คือ p9c975 เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๙-๘๔๓๔๒๘๔

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๓๐๔๐

คำอธิบาย

ประเภทเจ้าหน้าที่รัฐ	ข้าราชการประจำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งโดยวิธีการแข่งขันกันด้วยการสอบคัดเลือก จากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายระเบียบข้าราชการประเภทนั้นกำหนดไว้ แล้วประเมินโดยการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือก ให้เข้าดำรงตำแหน่งบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งข้าราชการประจำนี้จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถเป็นหลัก
คำนำหน้านาม	ข้าราชการประจำได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ และ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล	ลูกจ้างประจำ หมายถึง ลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
กระทรวง	หมายถึงให้เลือก นาย, นาง, นางสาว หากเป็นอื่นให้ระบุเป็นคำเต็ม
กรม	หมายถึงให้ระบุชื่อ-นามสกุล
สังกัด	หมายถึงชื่อหน่วยงานระดับกระทรวง
ตำแหน่ง	หมายถึงชื่อหน่วยงานระดับกรม
ประเภทกำลังพล	หมายถึงชื่อหน่วยงานที่สังกัดในระดับต่ำกว่ากรม
	หมายถึงชื่อตำแหน่งโดยให้ระบุเป็นคำเต็ม
	โดยตรง หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรงโดยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง หรือเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เกื้อกูล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีภารกิจงานด้านยาเสพติดโดยตรง แต่มีภารกิจที่เกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านยาเสพติดเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ

ภารกิจ

หมายถึงภารกิจที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านป้องกัน
ด้านปราบปราม ด้านบำบัดรักษา และด้านบริหารจัดการ หากรับผิดชอบ
หลายภารกิจให้เรียงลำดับภารกิจหลักไปภารกิจรอง

หน่วยบันทึกข้อมูล

หมายถึงชื่อหน่วยงานที่ทำการบันทึกข้อมูล

เมื่อระบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการกดปุ่มบันทึกจะปรากฏข้อความดังรูป

